



ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๔๕๔

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๔๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพิ่มเติม (สำหรับ อปท.ที่ออกฉบับแรกแล้ว)	จำนวน ๑ ชุด
๒. ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (ฉบับเต็ม สำหรับ อปท.ที่ยังไม่ได้ออก)	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ซึ่งในกระบวนการวางแผนการวางกฎระเบียบในการส่งเสริม การลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ มีแผนระยะเร่งด่วน ๓-๖ เดือน ในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อกำหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนที่จะทิ้งลงถังขยะโดยให้แยกเป็น ๔ ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตามแนวทางซึ่งจะกำหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนที่จะทิ้งลงถังขยะ โดยได้จัดทำร่างเป็น ๒ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติในการจัดการขยะแล้ว จำนวน ๗๕ แห่ง ซึ่งเนื้อหาเป็นไปตามร่างเดิมที่กรมอนามัยได้จัดทำตัวอย่างไว้แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเดิมที่ได้ออกไว้แล้วต่อไป แต่ให้ทบทวนอัตราค่าเก็บขยะและมีการออกข้อบัญญัติในเรื่องการคัดแยกขยะ เป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑


๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติในการจัดการขยะ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล, องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จ๊ว, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กทอง และ เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ให้มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติโดยให้นำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากร่างเดิมของกรมอนามัย มาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการคัดแยกขยะ และเรื่องอื่นที่ต้องการ โดยทำเป็นฉบับใหม่ทั้งหมด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/เพื่อให้...

เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ และขอให้นายอำเภอให้ความช่วยเหลือติดตามประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจ กับฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน เพื่อให้การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานผลการประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าวให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เริ่มเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ สมบุญโต)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

